

## Review Phòng khám đa khoa Hồng Cường có tốt không

Phòng khám đa khoa Hồng Cường chuyên chữa các bệnh phụ khoa, nam khoa, hậu môn - trực tràng, bệnh xã hội. Những yếu tố về độ uy tín hay chất lượng của phòng khám luôn được xác định và đẩy mạnh ngay từ khi mới thành lập.

Trong suốt quá trình phát triển của mình, có không ít người hỏi rằng: [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#) có uy tín không ? So với các cơ sở chuyên khoa hay đa khoa khác. Những ưu điểm nổi bật khi thăm khám tại phòng khám? Tất cả những điều đó sẽ được thể hiện rất rõ trong bài viết dưới đây.

### Phòng khám đa khoa Hồng Cường có uy tín không

Phòng khám đa khoa Hồng Cường lựa chọn địa điểm nằm tại số 89 Thành Thái, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh nên giúp bệnh nhân tìm dễ

dàng, không lãng phí thời gian và công sức của bệnh nhân.



Bệnh nhân nên tới khám bệnh và chữa bệnh sớm nhất, thực hiện can thiệp điều trị nhanh nhất, giảm thiểu những trường hợp đáng tiếc.

### **Đội ngũ bác sĩ**

Điều quan trọng nhất, nền móng vững chắc để đánh giá độ uy tín của phòng khám đó chính là trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ được thể hiện thực tế bằng tỷ lệ chữa trị bệnh thành công tại phòng khám.

Tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường đội ngũ bác sĩ được tuyển chọn và đào tạo liên tục về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các y bác sĩ có trình độ, thâm niên trong nghề nên có khả năng phản ứng nhanh và chữa trị bệnh tốt, hiệu quả. Thêm vào đó, các y bác sĩ đều là những người tận tâm với bệnh nhân.

Để đạt kết quả chữa trị bệnh tốt và hiệu quả nhất, bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến phát triển sức khỏe của người bệnh trong suốt quá trình chữa trị. Từ đó có thể giúp cho bệnh nhân có một kết quả điều trị nhanh và hiệu quả nhất.

Quan trọng nhất chính là thái độ thân thiện, cởi mở, luôn tạo cảm giác thoải mái, gần gũi cho bệnh nhân, giúp người bệnh có thể dễ dàng chia sẻ tình trạng bệnh và mong muốn của họ để từ đó bác sĩ có hướng điều trị chuẩn xác và hiệu quả hơn.

**Trang thiết bị tiên tiến**



Để bảo đảm phương pháp đạt được kết quả chữa trị bệnh cao nhất, phòng khám được trang bị hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến để chữa bệnh tại một số quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ và y học hiện đại như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... Thiết bị y khoa tiên tiến giúp bác sĩ phát hiện chuẩn xác và chữa bệnh kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Lắp đặt đầy đủ các phòng chức năng riêng biệt như: Phòng chờ, phòng cấp cứu, phòng xét nghiệm, phòng siêu âm, phòng tiểu phẫu, phòng hồi sức... Để thuận

tiện cho việc điều trị bệnh cho từng mức độ bệnh và cách li phù hợp nhằm đảm bảo tốt nhất về kết quả xét nghiệm và sức khỏe tốt nhất cho từng bệnh nhân.

## **Phương pháp chữa bệnh hiệu quả**

Phòng khám đa khoa Hồng Cường thuộc Top phòng khám uy tín tốt tại TPHCM. Phòng khám được đầu tư những thiết bị y khoa hiện đại và áp dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại trong chữa trị nhiều bệnh như: cắt bao quy đầu kỹ thuật Hàn Quốc, chữa sùi mào gà bằng dao Leed, cắt trĩ bằng HCPT - PPH, kỹ thuật xâm lấn tối thiểu chữa các bệnh viêm nhiễm.

Thuốc chữa bệnh đa dạng, đáp ứng đủ các loại bệnh. Thuốc được bảo quản đúng quy chuẩn, kiểm định nghiêm ngặt và được kê theo đơn nên bệnh nhân hoàn toàn an tâm.

## **Dịch vụ khám điều trị bệnh**

Khi tới khám và chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường, bệnh nhân sẽ được hưởng khá nhiều quyền lợi dịch vụ mà phòng khám đem đến cho tất cả người bệnh:

- Thủ tục nhanh gọn: Toàn bộ thủ tục khám chữa bệnh đều được giảm bớt tối đa, nhanh gọn, nhẹ.

- Phục vụ chuyên nghiệp: Chất lượng dịch vụ từ thái độ, tác phong phục vụ đội ngũ tư vấn và điều dưỡng viên luôn nhiệt tình, đến các thiết bị lắp đặt đều được chuẩn hóa để phục vụ tốt nhất cho mỗi người đến khám và điều trị bệnh.

- Chi phí công khai, minh bạch: Chí phí khám điều trị bệnh luôn là vấn đề rất nhạy cảm. Chính vì vậy để người bệnh an tâm chữa trị, mọi mức chi phí đều được bác sĩ công khai, minh bạch thông báo trên giấy tờ rõ ràng và cụ thể trước khi chính thức điều trị.

- Thông tin bảo mật tuyệt đối.

Phòng khám đa khoa Hồng Cường chuyên chữa và điều trị các bệnh nam - phụ khoa, bệnh xã hội. Đây đều là các loại bệnh rất nhạy cảm nên làm cho nhiều bệnh nhân lo lắng người khác biết về bệnh. Khi đến khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về thông tin khám chữa bệnh và những vấn đề liên quan được bảo mật an toàn tuyệt đối bởi hệ thống thông tin bảo mật hiện đại.

Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bằng cách:

## **Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường**

**Địa chỉ:** 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** (028) 73070666

**Thời gian làm việc:** Tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm Lễ, Tết)